

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2391/UBND-NCPC

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2019

V/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp và cấp ủy - chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiện toàn hoạt động đem lại nhiều hiệu quả, nhất là trong tự quản giúp nhau về xây dựng hộ gia đình đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; quản lý, giáo dục người vi phạm ở cộng đồng dân cư; phát hiện tố giác, xử lý tội phạm, tụ điểm tệ nạn xã hội ... góp phần giữ gìn ổn định ANCT và TTATXH, phục vụ tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: chế độ họp sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý duy trì chưa thường xuyên; nhiều thông tin tài liệu tuyên truyền về chính sách, pháp luật chưa đến được người dân; hàng năm nhiều cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động; cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ dân cư tự quản; việc thực hiện chế độ hỗ trợ hoạt động của Tổ dân cư tự quản thời gian qua còn rất hạn chế, đã ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của mô hình này.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Tổ dân cư tự quản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số việc sau:

1. Trước hết phải xác định Tổ dân cư tự quản là tổ chức quần chúng tự nguyện, là đầu mối để truyền tải thông tin tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta đến từng hộ gia đình. Do vậy việc chấn chỉnh, củng cố duy trì hoạt động của Tổ dân cư tự quản phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, là trách nhiệm của tất cả các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, trong đó Mặt trận Tổ quốc và lực lượng Công an là nòng cốt.

2. Công an tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của

Tổ dân cư tự quản; điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản cho phù hợp tình hình hiện nay.

3. Các Cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mô hình Tổ dân cư tự quản theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND và vận động nhân dân tham gia hoạt động.

4. Hàng năm Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào các cấp, có kế hoạch thực hiện Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND và hàng năm đánh giá kết quả thực hiện về công tác này.

5. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mức chi kinh phí hoạt động cho Tổ dân cư tự quản và hỗ trợ cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ tự quản cho phù hợp với thực tế.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng kết quả 05 năm hoạt động Tổ dân cư tự quản, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và duy trì, hướng dẫn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dân cư tự quản, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho Tổ dân cư tự quản hoạt động; chỉ đạo xây dựng Nhóm sử dụng mạng xã hội Zalo ở từng Tổ dân cư tự quản phục vụ công tác truyền tải kịp thời đến người dân những tài liệu, thông tin truyền truyền về pháp luật, tình hình ANTT và tiếp nhận những thông tin phản ánh của nhân dân.

Đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, UBND huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp tham gia thực hiện tốt nội dung công văn này. Giao Công an tỉnh theo dõi tham mưu chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận: *lg*

- Như trên;
- Lưu VT, VP.UBND tỉnh.

25

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Ngọc